



THƯ NGỎ

Kính gửi các Quý đối tác, các thể hệ học viên/sinh viên!

Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) trân trọng gửi tới các Quý đối tác, các thể hệ học viên/sinh viên lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất! Xin cảm ơn sự hợp tác và những đóng góp của Quý đối tác, các thể hệ học viên/sinh viên đối với Trường ĐHYTCC trong suốt thời gian qua.

Trường ĐHYTCC là trường trực thuộc Bộ Y tế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các hoạt động khoa học-công nghệ và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Việt Nam. Ngày 26/4/2021, trường ĐHYTCC vừa tròn 20 năm thành lập. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường là dịp để các thể hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Trường cũng như các bạn đối tác nhìn lại chặng đường phát triển của nhà trường trong hai thập kỷ qua và cùng xây dựng kế hoạch để tiếp tục đồng hành với sự phát triển của Nhà trường trong tương lai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường sẽ được tổ chức ở quy mô nhỏ và chủ yếu là các hoạt động trực tuyến.

Bên cạnh tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường, Trường ĐHYCC cũng đang huy động các nguồn lực cho việc chỉnh trang cơ sở vật chất để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh cho mái trường thân yêu của chúng ta. Trường ĐHYCC rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ về tinh thần, vật chất đối với hoạt động có ý nghĩa này (Danh sách các hạng mục cần hỗ trợ được gửi kèm theo).

Mọi thông tin và đóng góp vui lòng liên hệ GS. TS. Hoàng Văn Minh, Hiệu trưởng (SĐT: 0913.392.717; Email: hvm@huph.edu.vn) hoặc PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh, Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Phát triển (SĐT: 0912.955.078; Email: tth2@huph.edu.vn).

Trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021



GS. TS. Hoàng Văn Minh



DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC CẦN HỖ TRỢ

STT	Hạng mục cần hỗ trợ	Trị giá	Quyền lợi đơn vị/cá nhân tài trợ	Ghi chú
1	Biểu tượng chào mừng tới trường Đại học Y tế công cộng đặt tại cổng trường	250.000.000 đ	Đưa logo, tên đơn vị/cá nhân tài trợ vào góc dưới bên trái của biểu tượng. Cảm ơn chính thức trên trang chủ của Trường trong 3 tháng	
2	Biểu tượng giữa sân giảng đường chính (nhà C) của Trường	250.000.000 đ	Đưa logo, tên đơn vị/cá nhân tài trợ vào góc dưới bên trái của biểu tượng. Cảm ơn chính thức trên trang chủ của Trường trong 3 tháng	
3	50 cây xanh trồng tại sân trường	5.000.000 đ/cây	Gắn biển tên đơn vị/cá nhân tài trợ vào cây xanh	
4	100 chậu cây cảnh đặt tại sảnh nhà A (nhà Hiệu bộ)	1.000.000 đ/cây	Gắn biển tên đơn vị/cá nhân tài trợ vào chậu cây cảnh	
5	Các hoạt động tài trợ khác theo sự sẵn có và khả năng bố trí của đơn vị/cá nhân tài trợ			

** Ghi chú: Các đơn vị/cá nhân tài trợ có thể tài trợ toàn bộ hoặc một phần cho các hạng mục nêu trên và có thể cùng lúc tài trợ cho các hạng mục khác nhau.*